

- กองช่าง
- กองการศึกษา
- กองวิชาการและแผนงาน
- กองสวัสดิการสังคม



สำนักงาน ทด.บ้านเปิด 3539
 เลขที่รับ 188
 วันที่ 24 มิ.ย. 2564
 เวลา 11.15
 เลขที่รับ 23 มิ.ย. 2564
 วันที่ 16.16

ที่ว่าการอำเภอเมืองขอนแก่น
 ถนนประชาสโมสร ขก ๔๐๐๐๐

๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๔

เรื่อง แจ้งข้อมูลพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริตและร่ำรวยผิดปกติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ และขอให้ติดตามและส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลทุกแห่ง/นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือจังหวัดขอนแก่น ที่ ขก ๐๐๒๓.๔/ว ๑๕๘๐๓ ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยอำเภอเมืองขอนแก่น ได้รับแจ้งจากจังหวัดขอนแก่นว่า กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งว่า สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมกับสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และสำนักงาน ป.ป.ท. ได้รวบรวมข้อมูลพฤติการณ์หรือช่องทางความเสี่ยงการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของรัฐและการร่ำรวยผิดปกติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นข้อมูลในการเฝ้าระวังและบริหารความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติกรรมมิชอบและร่ำรวยผิดปกติของเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัด และเพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานตาม (ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติกรรมมิชอบ (ฉบับปรับปรุง) กิจกรรมปฏิรูปที่สำคัญ (Big Rock) ในกิจกรรมที่ ๔ เป้าหมายที่ ๑ ข้อ ๑.๔ จึงได้ส่งข้อมูลดังกล่าวมาเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายศุภชัย สีเขาสุง)
 นายอำเภอเมืองขอนแก่น

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอเมืองขอนแก่น
 โทร ๐-๔๓๒๓-๕๔๓๐

รองนายกเทศมนตรี (นางสาววิภา วัฒนศิริ)
 ปลัดเทศบาลเมืองขอนแก่น (นายวิวัฒน์ วัฒนศิริ)
 (นายสมชาย วัฒนศิริ)
 ปลัดเทศบาลตำบลรัตนวาปี (นายสมชาย วัฒนศิริ)
 (นายสมชาย วัฒนศิริ)
 ปลัดเทศบาลตำบลรัตนวาปี (นายสมชาย วัฒนศิริ)



ที่ ขก ๐๐๒๓.๔/ว ๑๕๙๐๓

ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น
ถนนศูนย์ราชการ ขก ๔๐๐๐๐

๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๔

เรื่อง แจ้งข้อมูลพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริตและร่ำรวยผิดปกติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ และขอให้ติดตามและ
ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น
และนายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๔.๖/ว ๑๑๔๘
ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔

ด้วยจังหวัดขอนแก่นได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่า สำนักงาน ป.ป.ท.
ร่วมกับสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และสำนักงาน ป.ป.ช. ได้รวบรวมข้อมูลพฤติการณ์หรือช่องทาง
ความเสี่ยงการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของรัฐและการร่ำรวยผิดปกติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐ
ใช้เป็นข้อมูลในการเฝ้าระวังและบริหารความเสี่ยงต่อการทุจริตประพตติมิชอบและร่ำรวยผิดปกติของเจ้าหน้าที่
ของรัฐในสังกัด และเพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานตาม (ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพตติมิชอบ (ฉบับปรับปรุง) กิจกรรมปฏิรูปที่สำคัญ (Big Rock) ในกิจกรรมที่ ๔
เป้าหมายที่ ๑ ข้อ ๑.๔ จึงได้ส่งข้อมูลดังกล่าวมาให้ให้อำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณา
ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง สำหรับอำเภอขอให้แจ้งองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทราบเพื่อพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายจารึก เหล่าประเสริฐ)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
โทร/โทรสาร. ๐-๔๓๒๔-๓๘๒๘

ขอนแก่น : เมืองหัตถกรรมโลกแห่งผ้ามัดหมี่
Khon Kaen : World Craft City for Ikat (Mudmee)

คดีปกครอง
พ.ศ. ๒๕๖๔

เรื่อง: 564
เลขที่: 17 ม.ย. 2564



6344
วันที่: 16 ม.ย. 2564
เวลา:

ที่ มท ๐๘๐๔.๖/ว ๑๐๙๔

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา กทม. ๑๐๓๐๐

๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔

เรื่อง แจ้งข้อมูลพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริตและร่ำรวยผิดปกติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ และขอให้ติดตาม
และส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๒๖.๒/ว ๓๐๑๔ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔
จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยกระทรวงมหาดไทยแจ้งว่า สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมกับสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
และสำนักงาน ป.ป.ช. ได้รวบรวมข้อมูลพฤติการณ์หรือช่องทางความเสี่ยงการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
และการร่ำรวยผิดปกติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นข้อมูลในการเฝ้าระวังและบริหาร
ความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติกรรมมิชอบและร่ำรวยผิดปกติของเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัด และเพื่อประโยชน์
ในการดำเนินงานตาม (ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติกรรมมิชอบ
(ฉบับปรับปรุง) กิจกรรมปฏิรูปที่สำคัญ (Big Rock) ในกิจกรรมที่ ๔ เป้าหมายที่ ๑ ข้อ ๑.๔

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้ว จึงขอส่งข้อมูลพฤติการณ์หรือช่องทาง
ความเสี่ยงการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของรัฐและการร่ำรวยผิดปกติข้างต้นมาเพื่อให้สำนักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาดำเนินการ ดังนี้

๑. ใช้เป็นข้อมูลในการเฝ้าระวังและบริหารความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติกรรมมิชอบ
และร่ำรวยผิดปกติของเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดพร้อมทั้งกำกับ/ติดตามและส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ
ในสังกัดถือปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมและให้มีการบังคับใช้มาตรการทางจริยธรรม วินัย และอาญา
ต่อผู้กระทำความผิดอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม

๒. กรณีมีข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดกระทำการทุจริตหรือประพฤติกรรมมิชอบ
ขอให้รายงานผลการดำเนินการในระบรบรายงานข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการทุจริตหรือประพฤติกรรมมิชอบ
ของสำนักงาน ป.ป.ท. ตามวิธีการและขั้นตอนที่กำหนดอย่างเคร่งครัด รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายประยูร รัตนเสนีย์)

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น
สำนักงานศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
โทร/โทรสาร ๐-๒๒๔๑-๐๒๖๗



บันทึกข้อความ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 เลขรับ 25575
 วันที่ - 1 มิ.ย. 2564

ส่วนราชการ กระทรวงมหาดไทย ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (สปท.มท.) โทร: (มท) ๕๐๗๕๑-๒
 ที่ มท ๐๒๒๖.๒/ว ๓๐๑๔ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรื่อง แจ้งข้อมูลพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริตและร่ำรวยผิดปกติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ และขอให้ติดตาม
 และส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม
 เรียน หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม และหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

ด้วยสำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมกับสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และสำนักงาน ป.ป.ช. ได้รวบรวมข้อมูลพฤติการณ์หรือช่องทางความเสี่ยงการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของรัฐและการร่ำรวยผิดปกติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นข้อมูลในการเฝ้าระวังและบริหารความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤตมิชอบและร่ำรวยผิดปกติของเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัด และเพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานตาม (ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ฉบับปรับปรุง) กิจกรรมปฏิรูปที่สำคัญ (Big Rock) ในกิจกรรมที่ ๔ เป้าหมายที่ ๑ ข้อ ๑.๔ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

กระทรวงมหาดไทย พิจารณาแล้ว เพื่อให้การเฝ้าระวังและบริหารความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤตมิชอบและร่ำรวยผิดปกติของเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอส่งข้อมูลพฤติการณ์หรือช่องทางความเสี่ยงการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของรัฐและการร่ำรวยผิดปกติข้างต้น มาเพื่อให้หน่วยงานดำเนินการ ดังนี้

- ใช้เป็นข้อมูลในการเฝ้าระวังและบริหารความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤตมิชอบและร่ำรวยผิดปกติของเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัด พร้อมทั้งกำกับ/ติดตามและส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดถือปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมและให้มีการบังคับใช้มาตรการทางจริยธรรม วินัย และอาญาต่อผู้กระทำความผิดอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม
 - กรณีมีข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดกระทำการทุจริตหรือประพฤตมิชอบ ขอให้รายงานผลการดำเนินการในระบบรายงานข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการทุจริตหรือประพฤตมิชอบของสำนักงาน ป.ป.ท. ตามวิธีการและขั้นตอนที่กำหนดอย่างเคร่งครัด
- ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ www.anticor.moi.go.th และหากมีข้อขัดข้องประการใด ขอให้ประสานนางสาวมนัสนันท์ จรัสจรรยาพงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยความสะดวกและกำกับศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ท. หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๒ ๖๖๗๐๕๗๑

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ

(นายฉัตรชัย พรหมเลิศ)

ปลัดกระทรวงมหาดไทย

กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น
 เลขรับ 1453
 วันที่ - ๑ มิ.ย. ๒๕๖๔
 เวลา 10.36

สนง.สปท.สธ.
 เลขรับ ๕๙๘
 วันที่ ๐๙/๐๖/๒๕๖๔
 14-๒๓ ๒๖.

กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น ๒
 เลขรับ ๓๐๐
 วันที่ - ๑ มิ.ย. ๒๕๖๔
 เวลา 11.๒๐ ๙๖.

นางสาวมนัสนันท์ จรัสจรรยาพงษ์
 โทรสาร ๐๖๖๖๖๖๖๖
 19/6/64

ข้อมูลพฤติกรรมหรือช่องทางความเสี่ยงการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของรัฐและการรั่วไหลผิดปกติ

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

ลำดับ	ประเภทการทุจริตประพฤติมิชอบ การรั่วไหลผิดปกติ	ข้อมูลพฤติกรรมหรือช่องทางความเสี่ยงการทุจริต และการรั่วไหลผิดปกติ
๑	ทุจริตยกยอกเงิน ทรัพย์สินของราชการ	๑. นำเงินยืมของราชการไปใช้ส่วนตัว ไม่นำส่งคืนภายในเวลาที่กำหนดเนื่องจากหน่วยงานไม่มีการกำหนดขั้นตอนการกำกับ ติดตามและระยะเวลาที่ชัดเจนในการติดตามการคืนเงินยืมราชการ (การส่งเอกสารการจ่าย เงินเหลือจ่าย)หรือมีการกำหนดขั้นตอนและระยะเวลาแต่ไม่มีการถือปฏิบัติอย่างจริงจัง ๒. ไม่แจ้งข้อมูลการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและไม่นำส่งค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บ ๓. ตูดน้ำมันในรถยนต์ของทางราชการไปขาย ๔. นำทรัพย์สินของทางราชการไปจำหน่าย
๒	การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ไม่ถูกต้องตาม ขั้นตอน ระเบียบ กฎหมายที่กำหนด	ผู้มีอำนาจอนุมัติ อนุญาตใช้อำนาจโดยไม่ดำเนินการตาม ขั้นตอน ระเบียบ กฎหมายที่กำหนด เนื่องจากมีผลประโยชน์แอบแฝง
๓	การเสนอ ของบประมาณและอนุมัติงบประมาณไม่เป็นไปตามขั้นตอน ระเบียบ กฎหมายที่กำหนด	การเสนอของบประมาณโดยหน่วยงานในระดับพื้นที่ทั้งแบบมีคำขอและไม่มีคำขอ เมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้ว จะมีการโอนงบประมาณในลักษณะเงินทอนคืนให้แก่ผู้มีอำนาจหรือผู้ใกล้ชิด
๔	การทุจริตการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ : พัสดุทั่วไป	๑. ซื้อราคาสูงเกินความจำเป็นหรือราคาท้องตลาด ๒. เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบมีประโยชน์ทับซ้อน หรือเรียก รับประโยชน์ในการจัดซื้อ หรือเอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการ บางราย ๓. มีการแบ่งซื้อ แบ่งจ้าง เพื่อเลี่ยงวิธีการตามระเบียบ ๔. ใช้วิธีการจัดซื้อไม่ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย ๕. ไม่ทำการสืบราคาจากผู้ประกอบการโดยตรง ๖. ผู้เสนอราคาต่ำสุดไม่ได้รับการคัดเลือก ๗. ทำสัญญาจ้างซ้ำกับผู้รับจ้างรายเดิมโดยไม่มีเหตุอันสมควร โดยอ้างความจำเป็นเร่งด่วน ๘. กำหนดร่างขอบเขตงานเอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการ รายใดรายหนึ่ง ๙. เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขสัญญาโดยไม่มีเหตุสมควร มีการตรวจรับก่อนส่งมอบของ ตรวจรับไม่ตรงตามที่กำหนด ๑๐. มีการตรวจรับของไม่ตรงตามสัญญา ตรวจรับล่วงหน้า ก่อนการส่งของ
๕	การทุจริตการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ : พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์	๑. จัดซื้อพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ไม่ได้ขนาดตามที่กำหนด ไม่มีคุณภาพ ๒. พันธุ์พืชหรือสัตว์เป็นโรค อ่อนแอทำให้ภายหลังรับมอบไม่นานก็ตาย

ลำดับ	ประเภทการทุจริตประพฤติมิชอบ การรั่วรัยผิดปกติ	ข้อมูลพฤติกรรมหรือช่องทางความเสี่ยงการทุจริต และการรั่วรัยผิดปกติ
		๓. พืชหรือสัตว์ที่จัดซื้อเป็นคนละสายพันธ์กับที่กำหนด ๔. แจกพันธุ์พืชหรือสัตว์ไม่ครบถ้วน ๕. นำพันธุ์พืชหรือสัตว์ในโครงการไปขายหรือหาประโยชน์ ๖. ไม่มีการจัดซื้อพันธุ์พืชจริง โดยนำกิ่งพันธุ์เดิมมาเวียน ถ่ายรูปตรวจรับ
๖	การทุจริตการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ : จ้างแรงงาน	๑. ใช้ดุลยพินิจเลือกพวกพ้อง เครือญาติเข้าร่วมโครงการ ๒. มีการนำรายชื่อผู้อื่นไปใช้เข้าร่วมโครงการโดยไม่ยินยอม หรือเป็นรายชื่อของผู้ที่เสียชีวิต เด็ก ผู้ไร้ความสามารถ หรือ บุคคลที่ไม่มีคุณสมบัติเข้าร่วมโครงการได้ ๓. มีการเวียนรายชื่อบุคคลเดียวกันเข้าร่วมในหลายโครงการ ทั้งที่ไม่มีการเข้าร่วมจริง ๔. ผู้รับจ้างไม่เคยมาปฏิบัติ ปฏิบัติไม่ครบถ้วน หรือจ้างบุคคล อื่นทำงานแทน แต่ลงชื่อขอเบิกเงินค่าจ้าง ๕. เรียก รับผลประโยชน์แลกกับการพิจารณาให้เข้าร่วม โครงการ ๖. มีการหักหัวคิวค่าจ้าง โดยยึดสมุดบัญชีหรือบัตร ATM
๗	การทุจริตการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ : การก่อสร้าง โรงเรียนสิ่งปลูกสร้าง หนอง/บ่อน้ำ	๑. ประมาณราคากลางสูงเกินจริง ๒. ก่อสร้างไม่เป็นไปตามแบบ ใช้วัสดุก่อสร้างไม่ตรงตาม BOQ ใช้วัสดุไม่มีมาตรฐาน ๓. เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมีส่วนได้เสียกับผู้รับจ้าง หรือเป็น ผู้รับเหมางานในโครงการที่ตนรับผิดชอบ ๔. เรียกรับเงินเพิ่มเติมจากเจ้าของพื้นที่ที่ร่วมโครงการ ๕. ชุคบ่อไม่ได้ขนาด ความลึกตามที่กำหนด หรือนำบ่อเก่าที่ มีการชุคไว้แต่เดิมนำมาใช้ทำเรื่องเบิกเงินในโครงการ
๘	การทุจริตการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ : โครงการ ประเภทการจัดอบรม จัดประชุม	๑. เบิกค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม/ประชุมเท็จ โดยไม่มีการจัด อบรมหรือจัดไม่ครบถ้วนตามหลักสูตร ๒. ผู้ลงชื่อเข้าร่วมโครงการไม่ได้เข้าอบรมจริง เข้าอบรมไม่ ครบถ้วน มีรายชื่อซ้ำซ้อนกับโครงการอื่นในเวลาเดียวกัน ๓. ทำเอกสารเท็จหรือปลอมเพื่อเบิกค่าใช้จ่าย เช่น ค่าอาหาร ค่าเดินทาง เป็นต้น ๔. นำวัสดุ อุปกรณ์ที่ซื้อไว้แล้วในโครงการอื่น นำมาทำเรื่อง เบิกในโครงการ ๕. ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในการผลิตเอกสาร อุปกรณ์ที่ใช้ใน โครงการจริงหรือไม่ครบถ้วน แต่ทำเอกสารเบิกเท็จ ๖. เรียกรับประโยชน์ทั้งโดยตรงหรือโดยอ้อมจากเจ้าของ สถานที่จัดอบรม แลกกับการเลือกใช้สถานที่ ๗. ยักยอกเงินในโครงการไปใช้ส่วนตัว

ลำดับ	ประเภทการทุจริตประพฤติมิชอบ การรั่วรัยผิดปกติ	ข้อมูลพฤติกรรมหรือช่องทางความเสี่ยงการทุจริต และการรั่วรัยผิดปกติ
		๘. รับรองค่าใช้จ่ายในการเดินทางเหิง
๙	การทุจริตเกี่ยวกับการควบคุมงาน การตรวจ รับงานจ้าง	๑. ผู้ควบคุมงานไม่อยู่ควบคุมตรวจสอบการดำเนินงาน และ จัดทำเอกสารรายงานการควบคุมงานเหิง เนื่องจากมีการ แต่งตั้งผู้ควบคุมงานรายเดียวกันในหลายสัญญา ในเวลา เดียวกัน ๒. กรรมการตรวจการจ้างรับมอบงานในสภาพชำรุดบกพร่อง ตรวจรับงานโดยดูจากเอกสารเพียงอย่างเดียวรับมอบงานไม่ ตรงตามรูปแบบรายการ
๑๐	ไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐	ไม่จัดหาข้อมูลข่าวสาร หรือไม่ได้รับความสะดวกโดยไม่มีเหตุ อันควร หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูล ข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ซึ่งทำให้เกิดความไม่ โปร่งใสและอาจนำไปสู่พฤติกรรมทุจริตประพฤติมิชอบได้
๑๑	ปฏิเสธว่าไม่มีข้อมูลข่าวสารตามคำขอ	ปฏิเสธว่าไม่มีข้อมูลข่าวสารตามที่มิคำขอ ซึ่งทำให้เกิดความ ไม่โปร่งใสและอาจนำไปสู่พฤติกรรมทุจริตประพฤติมิชอบได้

ข้อมูลสถิติประเภทเรื่องกล่าวหา ร้องเรียน ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔
ประจำไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๓)
ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

ลำดับ	ประเภทเรื่องที่ถูกกล่าวหา	จำนวนเรื่องที่ถูกกล่าวหา		
		ปี ๒๕๖๒	ปี ๒๕๖๓	ปี ๒๕๖๔
๑	ที่ดิน	๑๗๕	๑๗๓	๕๒
๒	การเกษตร	๕๖	๕๑	๑๙
๓	การชลประทานและบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	๗๙	๖๔	๐
๔	ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑๒๙	๑๒๔	๖๓
๕	กระบวนการยุติธรรม	๕๒๓	๗๑๒	๒๑๘
๖	การศึกษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม	๒๕๑	๒๗๙	๑๐๖
๗	การให้บริการสาธารณูปโภค และการก่อสร้างพื้นฐาน	๖๔๓	๖๗๙	๓๖๐
๘	การคมนาคมและการขนส่ง	๘๑	๘๓	๓๔
๙	การปกครองท้องถิ่น	๔๕	๑๖	๐
๑๐	การปกครองลักษณะท้องถิ่น	๕	๒	๐
๑๑	ความมั่นคงภายในราชอาณาจักร	๑๐๖	๑๐๖	๕๒
๑๒	สาธารณสุขและการบริการด้านสุขภาพ	๖๘	๑๐๓	๔๔
๑๓	กิจการพลังงาน	๒๓	๒๒	๘

ลำดับ	ประเภทเรื่องที่ถูกกล่าวหา	จำนวนเรื่องที่ถูกกล่าวหา		
		ปี ๒๕๖๒	ปี ๒๕๖๓	ปี ๒๕๖๔
๑๔	กิจการโทรคมนาคม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	๒๑	๓๑	๑๑
๑๕	การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และเศรษฐกิจ (การเงิน)	๒๙๒	๓๗๕	๑๖๐
๑๖	แรงงานและการค้ามนุษย์	๒	๑	๑
๑๗	กิจการระหว่างประเทศ การเรียกรับสินบนระหว่างประเทศ และอาชญากรรมข้ามชาติ	๑	๑	๐
๑๘	นักการเมือง ผู้มีอิทธิพลทางการเมือง ผู้บริหารระดับสูงและการทุจริตเชิงนโยบาย	๐	๒	๑
๑๙	การบริหารงานบุคคล (การบรรจุแต่งตั้ง/เลื่อนตำแหน่ง/โยกย้าย/สงโหลวินัย)	๒๑๕	๒๙๗	๙๖
๒๐	การเรียกรับสินบน การเบิกจ่ายงบประมาณ และการใช้จ่ายงบประมาณ	๔๘	๒๔	๑
๒๑	การเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ	๒๑	๑๑	๐
๒๒	การจัดซื้อจัดจ้าง	๒๖๖	๑๒๐	๗
๒๓	ร่ำรวยผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติหรือมีหนี้สินลดลงผิดปกติ	๓๕	๖๓	๑
๒๔	การถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง และผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูง	๐	๐	๐
๒๕	การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง	๕	๐	๑
๒๖	การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม (ม.๑๐๐)	๕	๗	๐
๒๗	การปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อำนาจหน้าที่	๘	๗	๐
๒๘	สาขาอื่นๆ	๑๘๒	๒๑๐	๘๓
รวม		๓,๒๘๕	๓,๕๖๓	๑,๓๑๘

หมายเหตุ ข้อมูลปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๔